
ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563   

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 30 กรกฎาคม  2563 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 

 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  

 

 เน่ืองจากปัจจุบนัยงัอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทัจึงไดก้าํหนด

มาตรการและแนวปฏิบติัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามขอ้กาํหนด แนวทาง และคาํแนะนาํของส่วนราชการ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสุขอนามยัของผูเ้ข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด อนัอาจ

ก่อให้เกิดความล่าช้าและทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํเป็นตอ้ง

ควบคุมให้การประชุมสั้ นกระชับเพื่อลดเวลาท่ีคนจาํนวนมาก มารวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และจดั

สถานท่ีให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด  ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรองรับคน

จาํนวนมากได ้บริษทัฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นและหรือผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) 

ดงัน้ี 

             1. การคดักรองและการลงทะเบียน  

                 กรณีท่านผูถื้อหุ้น และหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ขอความกรุณา

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาํความเขา้ใจมาตรการและแนวทางปฏิบติัตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความ

ร่วมมือ ในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบงั

ข้อเท็จจริง ทั้ งน้ี การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตาม

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

     1.1 ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองหรือกล้องตรวจวดั หากพบ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 

ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ ามูก เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาดาํเนินการให้เขา้ร่วมประชุมไดต้าม

ความเหมาะสม  

                 1.2 บริษทัจะจดัให้มีการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร เพื่อลดความแออดัของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานท่ีประชุม อาทิเช่น จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
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ลงทะเบียน รวมถึง จาํกดัจาํนวนผูใ้ชลิ้ฟท์ในแต่ละรอบ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยั

ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นอาคารและสถานท่ีประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล์ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียม

ไวต้ามจุดต่างๆ  

                 1.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออกอาคารและสถานท่ีประชุม ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่าย

อาคารทีพีไอทาวเวอร์กาํหนด หรืออาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือสแกนรหสัคิวอาร์(QR Code) ผา่นแพลตฟอร์ม

ไทยชนะ โดยบริษทัฯ และหรือฝ่ายอาคารทีพีไอทาวเวอร์จะจดัเตรียม QR Code สําหรับลงทะเบียนเขา้

ร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสําหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  

                 1.4 บริษทัฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนเท่านั้นเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้   โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุม  

                 1.5 บริษทัฯ ของดให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในบริเวณสถานท่ีประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ  

             2. การเขา้ร่วมประชุม  

                 2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ทาํให้ท่ี

นัง่ในหอ้งประชุมหลกั มีจาํนวนจาํกดัเพียง 150 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมจะไม่สามารถเขา้หอ้งประชุมหลกัไดอี้ก โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่สาํรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนัง่ตามท่ีนัง่ท่ีกาํหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปล่ียนท่ีนัง่ได้

ตลอดการประชุม)  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการระบุตวั ควบคุม และป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส  

                 2.2 บริษทัฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสําหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนคาํถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีแทน โดยบริษทัฯ จะ

ตอบคาํถามในหอ้งประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือเดินทาง

มาถึงพร้อมกนัหลายท่าน อาจทาํให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้ประชุมทั้งหมด 21,008 ราย จาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,400,000,000 หุน้ มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 69 ราย จาํนวน

หุ้น 41,369,092 หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 77 ราย  จาํนวนหุ้น

6,243,450,489  หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนจํานวน 146  ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันทั้ ง ส้ิน  

6,284,819,581 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74.82 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น

องคป์ระชุม  
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 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์             ประธานกรรมการ 

 2.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์             รองประธานกรรมการ 

 3.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์                 รองประธานกรรมการ 

 4.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์             กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 5.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์              รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

            6.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์             กรรมการ 

 7.   นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

 8.   นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์             กรรมการ 

            9.   ดร.ปรกฤษฎ ์ เล่ียวไพรัตน์             กรรมการ 

            10. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการ 

 11. นายมนู  เลียวไพโรจน์             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 12. ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

 13. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

14. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ             กรรมการอิสระ 

15. นายวนัชยั  มโนสุทธิ   กรรมการอิสระ 
 

  ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 

  1. นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

             2. นางบุศรา  เกตุมณี                       ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

                                                                      ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 

             3. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์        รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายบญัชีและการเงิน บมจ.  

                                                                                   ทีพีไอ โพลีน  ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ 

             คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

             1. นางสาววรีนุช  ขิมขาํ          เลขานุการบริษทั 

             2. นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์        ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

 ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  เขา้ร่วมประชุม คือ  

 1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   

 2. นายฉตัรศรณ์ ลิขิตพิพฒันะกุล 

 3. คุณสุวรีชา  เป่ียมพุทธากุล 
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 ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั เขา้ร่วม

ประชุมคือ  
 

 1. นายวรีะ  คาํมี  

 2. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ 
                      

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั

คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร

ลงคะแนนเพื่อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 

โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย

ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  

    ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ี

จะเปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ

กาํกบัการขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
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6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง

ทีละวาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนบัคะแนนเสียง 

ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 
 

 พิธีกรเรียนเชิญ นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 
 

             ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

 

             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

 นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2562  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562  โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงั

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้วซ่ึงการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคแ์ละแกไ้ขหนงัสือบริคณห์ 

                 สนธิขอ้ 3 ของบริษทัฯ โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงคอี์ก 10 ขอ้ เป็น 105 ขอ้ 

  วาระท่ี 3  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

             จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
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มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

1 สิงหาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,287,235,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง 0 เสียง  

 

วาระที ่2   รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2562 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2562 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2562 ตาม

รูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงาน

สรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
 

นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2562 

ดงัน้ี 

ธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในปี 2562 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 194,949 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.8 จากปี 2561 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศเพิ่มข้ึนตาม

การขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกบัประเทศไทยเขา้สู่ฤดูร้อนเร็วกวา่ปี 2561 ท่ี

ผา่นมา อีกทั้งมีอุณหภูมิอากาศท่ีสูงข้ึนกวา่ปี 2561 ประมาณ 1-2 องศา ส่งผลใหมี้การใชพ้ลงังานในระบบ

ปรับอากาศ และเคร่ืองปรับอากาศทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน  

โดยในปี 2562 บริษทัไดผ้ลิตและขายไฟฟ้าจาํนวน 1,957 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพิ่มข้ึน 709 ลา้น

กิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 56.81 จาก 1,248 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2561 ท่ีผา่นมา โดย

แบ่งเป็น 

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจาํนวน 1,209 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง

ในปี 2562 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.35 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เพิ่มข้ึน 242 ลา้นกิโลวตัต-์

ชัว่โมง หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.03 จากจาํนวน 967 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงในปี 2561 (คิดเป็น

ราคาขายเฉล่ีย 6.24 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  
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2. การขายให้แก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 748 ลา้นกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 

2562 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 2.85 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เพิ่มข้ึน 467 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 166.19 จากจาํนวน 281 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2561 (คิดเป็นราคา

ขายเฉล่ีย 2.96 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

      ในปี 2563 บริษทัคาดวา่จะผลิตและขายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(“กฟผ.”) และบริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตั้งหมอ้ผลิต

ไอนํ้า เพิ่มเติม เพื่อใชเ้ป็นหมอ้ผลิตไอนํ้าเสริมสาํหรับโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ โดยคาดวา่จะติดตั้งแลว้

เสร็จภายในปี 2563 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถใชก้าํลงัการผลิตโรงไฟฟ้าไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเตม็ท่ี 

      นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

ในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพตามนโยบายการเปิดประมูลโรงกาํจดัมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทางเลือกของภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง

ขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืน ท่ีปัจจุบนัเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานรัฐ แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะ

ดาํเนินการได ้ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายพิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพื่อความมัน่คงดา้นพลงังาน 

เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) และตาม

นโยบายของภาครัฐ 
 

ธุรกจิสถานีบริการนํา้มันเช้ือเพลงิและก๊าซธรรมชาติ  

     ในปี 2562 ปริมาณการบริโภคนํ้ามนัเช้ือเพลิงของประเทศไทย มีจาํนวน 100 ลา้นลิตรต่อวนั 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.0 จากจาํนวน 95 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2561 ท่ีผา่นมา โดยปริมาณการบริโภคก๊าซ

ธรรมชาติในปี 2562 มีจาํนวนประมาณ 5,375 ตนัต่อวนั  ลดลงร้อยละ 11.7 จากจาํนวน 6,088 ตนัต่อวนั

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา 

   ทั้งน้ี บริษทัมีปริมาณการขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงในปี 2562 จาํนวน 14.5 ลา้นลิตร เพิ่มข้ึนร้อยละ 

0.69 จากจาํนวน 14.4 ลา้นลิตรในปี 2561 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2562 มีจาํนวน 22.9 

ลา้นกิโลกรัม เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.88 จากจาํนวน 22.7 ลา้นกิโลกรัม ในปี 2561  

   ในปี 2563 บริษทัมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัในทุกสถานีบริการ โดยคาด

วา่จะสามารถขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติไดเ้พิ่มข้ึน และสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม  

 

 ประธานฯ ขอให้  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการบริษทัฯ รายงานในส่วน

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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ต่อสังคม หรือ CSR ให้ท่ีประชุมทราบ  ซ่ึง นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้

ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ร่วมกบับริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั(มหาชน) และบริษทัในเครือ

รวมทั้ งมูลนิธิส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต ซ่ึงบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทาํกิจกรรมท่ีแสดงถึงความ

รับผดิชอบต่อสังคม หรือ CSR หลายเร่ือง หลายอยา่งมากมายทั้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา สังคม การศึกษา

และบริษทัฯ ไดฉ้ายภาพวีดีทศัน์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บฟังและชมดงัต่อไปน้ี (หลงัจากนั้นบริษทัฯ ไดเ้ปิดวีดี

ทศัน์เก่ียวกบักิจกรรมสาํคญัของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บชม) 

 

   จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2562 

 

วาระที ่3    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562  ตามท่ีได้

จดัพิมพ์ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้

มอบหมายให ้นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
 

 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทั (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนั

อาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ

บริษทัถูกตอ้งเช่ือถือได้ และช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นด้วย 

นอกจากน้ีบริษทัดาํเนินงานโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมี

จรรยาบรรณทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายบริษทั โดย

คาํนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่ผูถื้อหุ้น คู่คา้ 

คู่สัญญา ให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของพนกังานมีการ

พฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อนัจะส่งผลให้บริษทัพฒันาไปอย่างย ัง่ยืนใน

ระยะยาว 
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 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักับความ

ถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 
 

 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีระบบป้องกนั

การใช้ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการกาํหนดขอ้ห้ามและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของ

พนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กํากับดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษัทจัดทํารายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายใน

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได้

และทนักาล 
 

4. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีจึงมีมติ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอก

สิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ ง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รเยีย่งมืออาชีพ  โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2562  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ และไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียว

ไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  และไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2562 ตามรูปแบบรหสั

คิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี

แลว้สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

    สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในปี 2562 

         หน่วย : ล้านบาท 

 2561 2562 ผลต่าง เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยร์วม 31,541 37,853 6,312 

หน้ีสินรวม   6,493          10,742                 4,249  

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 25,048          27,110 2,062 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท)    2.98      3.23   0.25 

รายไดจ้ากการขายรวม 7,620 10,571                  2,951             

รายไดร้วม 7,915 10,906 2,991 

กาํไรจากการดาํเนินงาน(สุทธิ)กาํไร

สาํหรับปี 

3,699   4,607   908 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.440 0.548 0.108 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  : ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 -    เห็นดว้ย 6,400,655,136  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง 850,400 เสียง 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

                ประจําปี 2562 

 

5.1 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองประจําปี 2562 

 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ี

ประชุมวา่ บริษทัมีผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 

4,611,469,502.04 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

44 และขอ้ 45 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และหา้มบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

                   ดงันั้น บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2562 ตามงบการเงิน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการน้ี

บริษทัจึงใคร่ขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 

230,283,975.92 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งส้ิน 763,640,293.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.091 

ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

       จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองประจาํปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย 6,401,505,536  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของ 

                  จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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       -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวน 

                  เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

      -       งดออกเสียง 0 เสียง 

 

5.2         รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2562                

 

                    ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ี

ประชุม 

        นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่   การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลโดย

จ่ายจากกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร และจ่ายจากกาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการส่งเสริม

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ของบริษทัฯ จาํนวน 3 คร้ัง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้

ละ 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 1 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทต่อหุน้ เป็นเงินจาํนวน 840,000,000 

บาท  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  คร้ังท่ี 2 อนุมติัใหจ่้ายในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทต่อหุน้ เป็นเงินจาํนวน 

840,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2562   และคร้ังท่ี 3 อนุมติัจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็น

เงินจาํนวน 1,680,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 3 เป็นการจ่ายเพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 ของบริษทัฯท่ีไดก้าํหนดไว ้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกาํหนดเน่ืองจากรัฐบาลไดมี้

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร และผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดมี้

การออกประกาศสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราวเพื่อควบคุมและแกไ้ขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โรค COVID-19) อีกทั้งขอความร่วมมือใหง้ดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการ

รวมตวักนัของกลุ่มคนจาํนวนมาก เช่น การประชุม ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค  

                  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงจะไม่เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2562 อีก   แต่ขอนาํเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลมารายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ  

เพื่อเป็นไปตามแนวทางท่ี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (กระทรวงพาณิชย)์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) 

ไดใ้หแ้นวทางปฏิบติัแก่บริษทัจดทะเบียนไว ้
 

          จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าว 
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วาระที ่ 6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 

 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอ

รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2563 
 

นายมนู  เลียวไพโรจน์    ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น

สํานกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

                 1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8829  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 

    2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจาํนวน

เงิน 2,400,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

จาํนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.35  ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่า

ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน เป็นตน้  

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือนายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทัเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯในปี 2563 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจาํนวน 

2,400,000  บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการ

จดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  6,400,841,136  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9895 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 -   ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0 เสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

     ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาววีรนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียด

เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

                 นางสาววรีนุช  ขิมขาํ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ

จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

     1. นายธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     2. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ  กรรมการอิสระ  

     3. นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

     4. นางสาวมาลินี   เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ   

     5. นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ    
 

     โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   และกรรมการ  ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้พิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 

ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิมไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  ซ่ึงประวติั

และผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้  

 

  จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 

เหมือนเดิมทุกประการ  
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มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป

อีกวาระหน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

     1. นายธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     2. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ  กรรมการอิสระ  

     3. นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

     4. นางสาวมาลินี   เล่ียวไพรัตน์     กรรมการ   

     5. นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ    

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  6,266,552,539  เสียง คิดเป็นร้อยละ 97,8917 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 134,960,797  เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1083 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง  

 

วาระที ่8   รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

                     ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

                     นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ

วนัท่ี 29 เมษายน 2559  ในวาระท่ี 2.6 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั  โดย

มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดย

ถือหลกัเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกบัท่ีบริษทั

มหาชนจาํกดั ในตลาดหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั  โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั

และขนาดใกลเ้คียงและคาํนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นสําคญั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบ

แทนผลการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยให้มีผล

ตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน

นั้น  

เพื่อเป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    ซ่ึงส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ควรรายงานค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบเป็นประจาํทุกปี   บริษทัฯ จึงใคร่ขอเรียนใหท่ี้

ประชุมรับทราบวา่  สาํหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 14 ท่าน ท่ีไดรั้บในปี พ.ศ. 2562  

ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน  เงินโบนสั และค่าเบ้ียประชุม รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 18,656,000  
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บาท คิดเป็นอตัราร้อยละประมาณ  0.17 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมบริษทัฯ ปี 2562  มี

จาํนวน 10,905,825,343.89 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2562 ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ 

(QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน

คร้ังน้ีแลว้ 
 

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติให้บริษัทฯเพิม่วงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ จากวงเงิน ณ ขณะใด 

 ขณะหน่ึง รวมไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกนิ  

 50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทพีไีอ 

 โพลนี เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน))  

 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   เป็นผูแ้ถลงต่อท่ี

ประชุม 
 

นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ได้

อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท โดยเป็นวงเงิน

ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ซ่ึงบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ปแลว้จาํนวนรวม 8,000 ลา้นบาท 

โดยยงัคงเหลือวงเงินในการออกหุน้กูอี้ก 17,000 ลา้นบาท นั้น 

เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และโครงการท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงรวมถึงโครงการพฒันา

ท่ีดินรองรับโครงการเมืองตน้แบบ “สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ไปสู่เมืองตน้แบบท่ี 4 อาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา “เมืองตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหนา้แห่งอนาคต”   จึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 25,000 ลา้น

บาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท โดยเป็นวงเงินในลกัษณะหมุนเวยีน 

(revolving)โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

 

ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ/หรือ ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ มีหลกัประกนั 

และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละ

คราว 

สกลุเงนิ เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละ

คราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 50,000,000,000 บาท (หา้หม่ืนลา้นบาท) หรือ เงิน 

สกลุต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจาํนวนดงักล่าว โดยเป็นวงเงินในลกัษณะ 

หมุนเวยีน (revolving)(เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกดั(มหาชน)) 
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อายุ ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยสามารถยืน่คาํขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง และ/หรือใน

ลกัษณะโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนในวงจาํกดั โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั  ตาม

ประกาศ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  และ/หรือ สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

มีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด และ/หรือ บริษทัมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้น

ก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกในคราว

นั้น ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ 

หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อาํนาจกาํหนด

รายละเอยีดอืน่ๆ  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย หรือ ฝ่ายจดัการของบริษทั ใหมี้อาํนาจ 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถึง ชนิด ประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุการไถ่ถอน การ

แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

ราคา วธีิการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย

หลกัทรัพย ์และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ หลกัทรัพย ์

และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเห็นควร 

(3) ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูล ยืน่เอกสาร 

หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

ดงักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

                           จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมไดโ้ปรดพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ เพิ่มวงเงินในการออก 

และเสนอขายหุน้กูค้ร้ังน้ี 

 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้บริษทัฯเพิ่มวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

จากวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไม่เกิน 

50,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษทั ทีพีไอ โพลีน 

เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)) ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย  6,377,320,721  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6221 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 -  ไม่เห็นดว้ย  24,192,615  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.3779 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 -  งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

                   ------ไม่มี------- 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ไดถ้ามคาํถามและไดต้อบคาํถามต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

  

 1. คาํถามจากคุณสุวรรณี  เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามวา่ 

1.1  โครงการของบริษทัฯท่ีดาํเนินอยู ่มีจุดสะดุดจาก โควทิ-19 อยา่งไรบา้ง และบริษทัฯไดจ้ดัการอยา่งไร 

ตอบ  นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ประธานในท่ีประชุม ตอบว่า  “บริษทัไดใ้ช้ความระมดัระวงัอย่างมากในการ

ดาํเนินงาน และไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกคนเป็นอยา่งดี โดยสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือ  บริษทัฯจึง

สามารถผลิตไฟฟ้าไปไดเ้ร่ือยๆ รายรับก็ดีข้ึนซ่ึงจะเห็นไดจ้ากรายรับในปีน้ี” 

1.2 แนวโนม้การจ่ายเงินปันผลในปีน้ีจะเป็นอยา่งไร เหมือนปี 2562  หรือไม่ 

ตอบ  ประธานตอบวา่  “คิดวา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2562 เพราะบริษทัฯสัญญาไวว้า่จะจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ 50% 

ของผลกาํไร เม่ือดูจากผลกาํไรของปีน้ีก็คาดวา่จะไม่แพปี้ท่ีผา่นมา” 

1.3  หุน้กูท่ี้จะออกจาํหน่าย 4,000 ลา้นบาทเป็นการทดแทนหุน้กูเ้ดิม หรือออกใหม่เพื่อโครงการของ TPIPP 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ เป็นผูต้อบ 

ตอบ นายภคัพลตอบวา่  “หุ้นกูจ้าํนวน 4,000 ลา้นบาทท่ีออกมานั้นไม่ไดน้าํไปจ่ายหุ้นกูเ้ดิม แต่นาํไปลงทุนใน

โครงการใหม่ส่วนหน่ึง  และอีกส่วนหน่ึงนาํไวเ้ป็นเงินทุนสํารอง  คือจะไปทาํ Boiler อีก 3 ตวัให้สําเร็จ  ก็จะ

เพิ่มกาํลงัผลิตได้เต็มอตัรา และส่วนท่ีสองจะนาํไปพฒันาโครงการพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต ้หรือ Southern 

Economic Corridor (SEC) ซ่ึงโครงการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 เป็น

ส่วนหน่ึงของเมืองสามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน  และเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีให้

ขยายเมืองตน้แบบจาก 3 แห่งเดิมท่ี  อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา  อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส  และอาํเภอ

หนองจิก จงัหวดัปัตตานี ไปสู่เมืองท่ี 4 คือ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 

มกราคม 2563 รับทราบมติของท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เรียก

โดยย่อว่า “กพต.”  ท่ีได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  ซ่ึงมติ กพต.น้ีเป็นการมอบให้  ศอ.บต. (ศูนย์

อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้)  เป็นแม่งานหลักติดต่อทุกหน่วยงานเพื่อผลกัดันโครงการน้ีให้

สาํเร็จ”  
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 2.  คาํถามจากคุณสากล  สุขวาณิชวชิยั  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามวา่ 

2.1  จากการเกิดโรคระบาดโควิท-19 บริษทัฯมีปัญหาเร่ืองการก่อสร้างหรือไม่จากการ Lock doun และมี

แผนการรับมือการระบาดระลอก 2 อยา่งไร  

ตอบ  ประธานฯตอบว่า  “บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี สามารถจัดการ

สถานะการณ์ไดอ้ยา่งเรียบร้อย จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการล็อคดาวน์  ส่วนการระบาดระลอก 2 นั้น บริษทัฯ

ไม่ไดมี้ความกงัวลเช่ือมัน่วา่รับมือได”้  

2.2 ถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของคดีท่ีถูกชาวบา้นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาต 

ตอบ  ประธานฯตอบวา่  “คดีน้ีเป็นคดีท่ีศาลปกครอง  ซ่ึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดย้ื่นเอกสารคาํช้ีแจง

ไปหมดแลว้   บริษทัฯขอยนืยนัวา่ไดรั้บใบอนุญาตมาอยา่งถูกตอ้ง และสุจริต เปิดเผย ไม่มีอะไรเคลือบแคลง” 

 

3. คาํถามจากคุณ สรัล  เจษฎาอารักษก์ุล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  ถามวา่  Adder ท่ีจะหมดใน 

 ปี 2020 และ 2025 จะทาํใหก้าํไรของบริษทัฯลดลงไปเท่าไหร่ 

ตอบ  ประธานฯไดม้อบหมายให้นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์  เป็นผูต้อบ  นายภคัพลตอบวา่  “บริษทัฯไดรั้บ adder 

รวมทั้งหมดอยูท่ี่ 163 MW ในปี  2020 จะหมดลง 73 MW และจะเหลืออยูอี่ก 90MW  ซ่ึงจะหมดในปี 2025 

ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของคนทัว่ไปคือเม่ือหมด adder แล้วจะขายไฟไม่ได ้ ซ่ึงไม่เป็นความจริง   บริษทัฯ

ยงัคงขายไฟต่อไปไดแ้ต่จะเป็นราคาฐาน  ปัจจุบนั บริษทัฯไดพู้ดคุยกบัผูส่้งขยะแลว้ว่าจะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ี

บริษทัฯจะเร่ิมรับเงินค่ากาํจดัขยะซ่ึงผลการเจรจาก็เป็นไปไดด้ว้ยดี  และอีกส่วนคือจะไปเจรจากบัภาครัฐวา่เม่ือ

ไม่ให ้adder แลว้จะมีส่วนต่างอ่ืนๆท่ีใหร้าคาดีกวา่ค่าไฟฐาน อาจจะสักเล็กนอ้ย”  

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ ตอบเสริม นายประเสริฐตอบวา่  “เฉพาะ adder ท่ี

หมดน่าจะมีผลกระทบปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่จริงๆแล้ว บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปประมูล

โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม  ส่วนท่ีเราจะไดเ้พิ่มเติมน้ีก็จะมีพวกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการ ซ่ึงก็น่าจะมาแทน

ส่วนท่ีหายไป พอปี 2025 ท่ี adder หมดอีก  ก็จะหายไป 1,000 กวา่ลา้น ซ่ึงเราก็ยงัมีโครงการทางภาคใตท่ี้จะไป

ทาํและโครงการจะเป็นโครงการใหญ่ ก็จะมีรายรับค่อนขา้งสูง ซ่ึงทางรัฐบาลก็มีนโยบายชดัเจน บริษทัฯก็อาสา

เขา้ไปทาํ ซ่ึงตรงน้ีก็จะต่อยอดรายรับท่ีหายไปของบริษทัฯ และเติมเต็มรายรับกลบัเขา้มา และจะทาํให้อยู่ใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ย” 

 ประธานฯไดก้ล่าวเสริมในประเด็นกาํไร ขาดทุนของบริษทัฯวา่ “ใน 2 ปีขา้งหนา้กาํไรของบริษทัฯจะ

ไม่ไดล้ดลง แต่จะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากขยะของบริษทัฯจะดีข้ึนเร่ือยๆ และเราได้

เสริมประสิทธิภาพโดยสร้าง Boiler หรือหมอ้นํ้าเพิ่มข้ึนแลว้ กาํไรของบริษทัก็จะมัน่คงข้ึน ประกอบกบัอีก 2 ปี 

ขา้งหนา้บริษทัฯจะมีโครงการอยา่งอ่ืนท่ีจะเพิ่มเติมเขา้มา และมีโครงการ Southern Sea Board ซ่ึงเม่ือข้ึนมาแลว้

บริษทัฯก็จะไดด้าํเนินการในนิคมอุตสาหกรรม และมีผลตอบแทนจากโรงไฟฟ้าขนาด 3,700 MW ท่ี Southern 

Sea Board ซ่ึงจะสร้างกาํไรอยา่งมากเป็นผลตอบให้ผูถื้อหุ้น  ในขณะเดียวกนัก็จะเป็นการสร้างความมัน่คงให้
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ภาคใต ้ โครงการน้ีเป็นโครงการความมัน่คงของชาติ  มีพระราชบญัญติับริหารจดัการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ซ่ึงผูท่ี้เขา้ไปลงทุนจะไดรั้บสิทธิพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จะไดมี้การจา้งแรงงานมากข้ึน

คนในพื้นท่ีก็จะไดไ้ม่ตอ้งไปทาํงานท่ีมาเลเซีย  ซ่ึงขณะน้ีมีคนไทยไปทาํงานท่ีมาเลเซียประมาณ 500,000 คน

และสินคา้ส่งออกนั้นท่าเรือท่ีสงขลาก็รองรับไดเ้พียง 200,000 ตนัต่อปี เราตอ้งส่งสินคา้ไปลงเรือท่ีปีนงัอีกปีละ 

800,000 ตนั ถา้เราทาํ Southern Sea Board ข้ึนมาได ้สินคา้ทั้งหมดจะออกจากท่าเรือสงขลา และการเดินทาง

จากสงขลาไปท่าเรือท่ีฮ่องกง หรือเซ่ียงไฮจ้ะใชเ้วลาน้อยกวา่เรือท่ีออกจากแหลมฉบงัอยา่งนอ้ย 1 วนั ดงันั้น

ท่าเรือตรงน้ีก็จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก ขอให้ผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งกงัวล   ส่วนเร่ืองปันผล ปีท่ีแลว้บริษทัฯจ่าย 40 

สตางคต่์อหุน้ เม่ือคาํนวณบนราคาหุน้ปัจจุบนั มูลค่าผลตอบแทนต่อหุ้นจะเท่ากบั 9% ดงันั้นจึงเป็นการลงทุนท่ี

คุม้ค่า ไม่ตอ้งห่วงวา่ปันผลจะนอ้ยลง” 

 

4. ผูถื้อหุ้นช่ือคุณสุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า โดยปกติบริษทัจะตอ้งจ่าย

ดอกเบ้ียเดือนละเท่าไหร่ 

ตอบ  ประธานไดม้อบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ ตอบคาํถาม  นายประเสริฐตอบว่า “ปกติบริษทัจะ

จ่ายดอกเบ้ียไตรมาสละประมาณ 70 ลา้นบาท ซ่ึงจะจดัสรรไปเป็นตน้ทุนโครงการ ดงัจะเห็นอยูใ่นงบการเงิน

ประมาณ 50 ลา้นบาทและค่อยๆเพิ่มข้ึน   เป็นเพราะตามมาตรฐานทางบญัชีกาํหนดไวแ้บบน้ี  ส่วนการกูม้า

สําหรับโครงการท่ีกาํลงัทาํหรือยงัทาํไม่เสร็จนั้นส่วนของดอกเบ้ียก็สามารถท่ีจะนาํมาจดัสรรไปเป็นตน้ทุน

โครงการได”้ 
 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 17.46  นาฬิกา 

 

                                                    ลงช่ือ           ประชยั  เล่ียวไพรัตน์          ประธานท่ีประชุม 

                                                                    (นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์)  
 

                                                   ลงช่ือ              วรีนุช  ขิมขาํ                  เลขานุการบริษทั 

                                                                     (นางสาววรีนุช  ขิมขาํ)  
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